

กฟน. โชว์ผลงาน 5 ปี
งานประกาศรางวัล MEA Awards 2017
ช่วยชาติลดค่าไฟได้กว่า 154 ล้านบาท



10 งานมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” หรือ “MEA Energy Saving Building 2017” จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวงปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อสนับสนุนให้ใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานในองค์กรมีอาคารขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ 363 แห่งจัดประกวดใน 8 กลุ่มอาคารคือโรงพยาบาล ไฮเปอร์มาร์เก็ต โรงรรมสำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ โดยผลรวม 5 ปีลดการใช้ไฟฟ้าได้เกือบ 40 ล้านหน่วยประหยัดเงินได้กว่า 154 ล้านบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 2 หมื่น 3 พันตัน

สำหรับปีนี้จัดประกวดอาคารรวม 4 ประเภท คือ โรงพยาบาล โรงรรมสำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เน้นอาคารเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงประธานในพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ MEA Awards 2017 ได้เอ่ยถึงความสำเร็จของโครงการว่า “อาคารที่จะแข่งขันในระดับที่ 2 ได้ต้องเป็นอาคารที่ผ่านเกณฑ์



“กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ในระดับที่ 1 มาก่อนเท่านั้น โดยแต่ละอาคารต้องดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลประจำปี 2017 ในครั้งนี้”

ซึ่งผลของการประกวดปีที่ 5 มีอาคารได้รับรางวัลสูงสุดคือ “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัลอาคารละ 1 ล้านบาท จำนวนมากถึง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงรรมเจ้าพระยาปาร์ก อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ นอกจากนี้ยังมีรางวัลส่งเสริมฯ เพิ่มเติม คือ

รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” พร้อมได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท ได้แก่ “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” และ รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” พร้อมได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท ได้แก่ “โรงพยาบาลราชวิถี” ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลราชวิถีเป็นอาคารที่ได้รับถึง 2 รางวัลด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม),โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาดชน),โรงรรมเจดับบลิวแมริออทกรุงเทพฯ, โรงรรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ, อาคารธาราสาทร, อาคารปตท. สำนักงานพระโขนง, อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

“ผมเชื่อว่ารางวัลนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานในองค์กรร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของทุกท่านและประเทศไทย”

ปัจจุบันมีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” แล้วทั้งสิ้น 199 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้พลังงานสูงและมีประชาชนเข้าใช้บริการอาคารจำนวนมาก โดยมีผลประหยัดพลังงานของโครงการรวม 5 ปี ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้กว่า 154 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 22,973 ตัน

และนอกเหนือจากการประกาศผลรางวัลในปีที่ 5 นี้แล้ว นับเป็นที่น่ายินดีที่มีอาคารให้ความสนใจขอรับการประเมินดัชนีการใช้พลังงาน MEA Index โดยไม่ร่วมแข่งขัน และได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน.กำหนด ในประเภทสำนักงานจำนวน 2 แห่ง และร้านสะดวกซื้อจำนวน 26 สาขา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่

<http://www.meaenergysavingbuilding.net>

และที่ <https://www.facebook.com/MEAaward>